

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๕๖๓/๕๗-๖๐
 วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
 ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	๑. ขอให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และมีความยั่งยืน	✓ ทุกหน่วยงาน
	๒. การประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐ มีเรื่องที่ พม.เป็นเจ้าของเรื่อง ดังนี้ - รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง - เห็นชอบการแต่งตั้ง นายไมตรี อินทุสุต ปพม. เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ เนื่องจาก นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป - ประเด็นหลักๆ ที่กระทรวงควรรับทราบ ดังนี้ - การทำงานเชิงตามภารกิจ/หน้าที่หลักของกระทรวงและการบูรณาการการดำเนินงานข้ามกระทรวง - ขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน <u>ไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน</u> - ให้สำนักงาน ก.พ.จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการระดับสูง จำนวน ๕ วัน เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ - การควบคุมมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ - การทำงานให้ครบถ้วน ทุกประเด็น ตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ - การดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาที่เข้ามาตรา ๔๔ ต้องมีความชัดเจนในการขับเคลื่อนให้ได้ผลมากที่สุด	✓ ทุกหน่วยงาน
	๓. จากสถานการณ์ข่าว กรณี ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ร้องต่อศาลปกครอง กระทรวงการคลังเรียกให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลทางกฎหมาย และรายงานนำเรียนให้ ร.นรม.ทราบต่อไป	พก.
	๔. การขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไป อาทิ ๔.๑ ขอให้บริหารจัดการการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของกระทรวง ที่จะนำเข้าสู่เสนอต่อที่ประชุม ครม.เพื่อทราบ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ๔.๒ ขอให้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาหัวหน้าหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ <u>อย่างต่อเนื่อง</u> ๔.๓ จากกรณีการจับกุมคดีค้ายาเสพติดที่ประเทศมาเลเซีย ขอให้ สปก./ฝ่ายอำนวยการใน สปก.มีการเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วน สามารถใช้ได้ทันที เพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง และวางมาตรการในการดำเนินการต่อไป สามารถตอบคำถามต่อสังคมได้อย่างชัดเจน ๔.๔ การรายงานข้อมูลและการปฏิบัติงานกรณีคนขอทาน ๔.๕ ขอให้วางแผนกระบวนการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายให้มีมาตรฐาน และยั่งยืน โดยการให้คำตอบแทน แก่เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและการกระตุ้นการทำงาน	✓ ทุกหน่วยงาน ✓ ทุกหน่วยงาน สปก.พม./ ✓ ทุกหน่วยงาน

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๐๕๐๓ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๖๐

เริ่ม ๕๓๐๓๒, ๕๖, ๖๐, ๖๓ / นิตยภัท, ๖๐, ๖๒, ๖๖ และ ๖๗
 เป็นอันดับแรกในฉบับนี้ต่อไป

(นางสาวพิชชาภรณ์ สว่างเพชร)
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 ๑ ก.พ. ๒๕๖๐

(นางสาวแรมรุ่ง สุบรรณเสนีย์)
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 ๑ ก.พ. ๒๕๖๐

๐๑๒.
 2 ก.พ. ๖๐